

นักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ทั่วประเทศ

รวมพลังแก้วิกฤตสังคมไทยด้วยศาสตร์แห่งมนุษย

ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” โดยทรงแก้ไขปัญหาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่างมิได้ว่างวัน

เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับสถาบันอุดมศึกษา จึงได้ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2550 โดยมีการลงนามบันทึกความร่วมมือในเบื้องต้น ระหว่าง 6 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเป็นเวทีในการเสนอผลงานวิชาการ-วิจัยระดับประเทศ และนานาชาติ โดยในปีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัยระดับชาติขึ้นเป็นครั้งแรก ภายใต้หัวข้อ “ถอดรหัสศาสตร์แห่งมนุษย” ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2550 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และเผยแพร่วิชาการ การศึกษาค้นคว้าวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์แก่ประชาชนทั่วไป

“ถอดรหัสศาสตร์แห่งมนุษย” เปรียบเสมือนกุญแจไขความสำเร็จในการชี้นำและแก้ไขปัญหาสังคมไทยรอบด้าน ขณะเดียวกัน ศาสตร์แห่งมนุษย ยังชี้ให้เห็นถึงพลังในการสร้างสรรค์เยาวชนคุณภาพให้เกิดขึ้นและเป็นจริงได้ โดยการประชุมครั้งนี้ จะนำเสนอมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขา ร่วมกันแก้วิกฤตสังคมไทยด้วยศาสตร์แห่งมนุษย ได้แก่ ศ.ดร. ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ศ.ดร.อนันต์ กาญจนพันธุ์ คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และ รศ.ดร.สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร รองผู้อำนวยการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนากลุ่มย่อย เจาะลึกตามศาสตร์ที่สนใจ ได้แก่ **ห้องมนุษยกับสุนทรียศาสตร์** พบกับวาทยากร

ไทยชื่อก้องโลก “คนไทยถ้าตั้งใจทำอะไร ไม่แพ้ชาติใดในโลก” คุณบัณฑิต อึ้งรังษี และวง เกยู วิน ชิม โฟนี่ **ห้องมนุษยภัยกับความเชื่อ** พบกับแง่คิดความเชื่อทางด้านศาสนา โดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, ความเชื่อทางด้านโหราศาสตร์ โดยคุณอรรถวิโรจน์ ศรีตุลา และการวิเคราะห์สังคมไทย ในเชิงจิตวิทยา โดย ผศ.ดร.อรพิน สติรมน คณะสังคมศาสตร์ มก. **ห้องมนุษยภัยกับอำนาจของภาษา** พบกับผลพวงของภาษาและการสื่อสารที่สามารถก่อและสยบสงครามลงได้ โดย ดร.ดวงทิพย์ สุรินทราริพ นายกสมาคมล่ามการประชุมไทย รศ.ถนอมนวล โอเจริญ ผู้อำนวยการศูนย์การแปลและการล่าม เฉลิมพระเกียรติ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณวลีพร หวังช่อกุล นักแปลเสรี พอดเตอร์ ตอนนักโทษแห่งอชคาบัน และ ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก คณะมนุษยศาสตร์ มก. นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงผลงานทางวิชาการและวิจัยของ **6** สถาบันให้ชมใน**ห้องมนุษยภัย** **การค้นคว้าอีกด้วย**

รศ. วุฒิชัย กปิลกาญจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เพื่อมิให้เกิดปัญหาสังคมต่างๆตามมา การที่จะพัฒนาองค์ความรู้และหล่อหลอมด้านจิตวิญญาณให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นั้น ศาสตร์แห่งมนุษยภัย จะต้องได้รับการพัฒนาควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยเสมอ ดังนั้น จึงขอเชิญชวนนักวิชาการ อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อร่วมกันสรรค์สร้างสังคมไทยให้เจริญก้าวหน้าสืบไป โดยเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว จะนำขึ้นทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อทรงใช้สอยตามพระราชอัธยาศัย

ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ผศ.ดร. สุพรรณิ จันทน์คราญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. **02-579-5566-8 ต่อ 1207, 1225** หรือ www.ku.ac.th